

# Đề cơ quan báo chí là "ngôi nhà chung" của mỗi người làm báo

21:46 22/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Phải xây dựng tổ chức Hội thực sự trở thành "ngôi nhà chung đầm ấm" để thu hút hội viên, tập hợp lực lượng chuyên sâu, đông đảo cho nghề làm báo; để anh, chị, em hội viên gắn bó với tổ chức Hội; tìm thấy niềm vui nghề nghiệp, sự khích lệ, động viên để họ thực sự yêu nghề và quyết tâm dấn thân cho nghề làm báo. Đó là nội dung trọng tâm ở tất cả các kỳ Đại hội của Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang.**

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, cho đến nay, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang cùng các chi hội cơ sở đã thực sự là nơi đến đầm ấm của người làm báo, đem đến cho mỗi hội viên sự sẻ chia, động viên, khích lệ cùng lòng quyết tâm cho mục tiêu: Xây dựng tổ chức Hội là ngôi nhà chung, nơi hội tụ và tỏa sáng trong nghề làm báo của toàn thể anh, chị, em hội viên, người làm báo nơi địa đầu cực Bắc Hà Giang.



*Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Lẵng hoa chúc mừng Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí nhân ngày 21/6\_Ảnh: Báo Hà Giang*

Bằng các hoạt động thực tiễn, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Giang luôn bám sát thực tiễn để khi tác nghiệp sẽ cho ra những tác phẩm báo chí: Thời sự - đúng - trúng - hay, dễ hiểu truyền tải tới bạn đọc và nhân dân. Chi bộ Đảng, Ban biên tập, Chi hội nhà báo đã có nhiều biện pháp, cách làm giúp cho các nhà báo giữ vững tâm thế khi tác nghiệp. Các nhà báo luôn nhận thức đúng về nghề, điều đó được thể hiện ra ở bản lĩnh và phong cách làm báo của mỗi cá nhân, trên các tác phẩm báo chí.



*Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang\_Ảnh: Báo Hà Giang*

Tạo cơ chế làm việc của cơ quan báo chí: Đúng chính sách, thông thoáng, phù hợp thực tế để người làm báo tin tưởng, yên tâm thực hiện, vận dụng khi làm nghề; xây dựng môi trường làm việc ở tòa soạn dân chủ, cởi mở, hiểu biết và luôn lắng nghe, trao đổi, tôn trọng ý kiến, đề xuất của cá

nhân, tổ, nhóm từ đó tạo niềm tin, mong muốn bàn bạc, trao đổi mỗi khi về toà soạn

Thường xuyên cập nhật, quán triệt, cung cấp cho anh chị em những văn bản mới, Nghị quyết, chính sách của Trung ương, của tỉnh, các ngành để anh chị không lạc hậu về thông tin, tự tin về kiến thức, chủ động mạnh dạn khi làm nghiệp vụ báo chí; duy trì đều, có nội dung sinh hoạt Đảng, chính quyền, Chi hội nhà báo, các tổ chức đoàn thể, gắn nội dung hoạt động nghiệp vụ báo chí với nội dung sinh hoạt của các tổ chức này để tạo nên sự cuốn hút, muốn, thích, cần phải được tham gia các nội dung sinh hoạt này cho người làm báo.



*Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân Ảnh: Báo Hà Giang*

Lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, chi hội phải quan tâm, chú trọng hài hòa giữa hai yếu tố: yêu cầu của cơ quan, phong trào, thành tích của tập thể với nhu cầu, lợi ích của từng cá nhân, của người lao động, không vì thành tích, lợi ích của cơ quan, tập thể mà bỏ qua, không chú trọng đến lợi ích, quyền lợi của cá nhân người làm báo.

Thường xuyên, liên tục chú trọng hai nội dung lãnh đạo và kiểm tra: lãnh đạo luôn cập nhật, chỉ ra, bổ sung hoàn thiện cho đúng yêu cầu, nhiệm vụ mà toà soạn đang quyết tâm thực hiện; kiểm tra để xác định đúng, sai, phát hiện kịp thời lệch lạc, chưa đúng, chệch hướng để uốn nắn sửa sai,

phát hiện cái đúng, cái hay, cái tốt để khuyến khích, động viên làm tốt hơn. Và kiểm tra cũng là để làm trọng tài cho người làm báo yên tâm, tự tin khi làm báo, biết mạnh dạn làm tốt hơn, cũng như biết dừng lại khi không còn phù hợp hoặc chệch hướng.



*Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Giang Lê Trọng Lập và các hội viên trao đổi nghiệp vụ báo chí tại Văn phòng Hội Ảnh: Báo Hà Giang*

Những nội dung này khi được quan tâm, làm tốt sẽ giúp cháy lên ngọn lửa ấm cúng, sẻ chia từ mỗi nhà báo, hội viên vì họ đã thấy lửa ấm của nghề báo, của tình đồng nghiệp, của sự quan tâm, chia sẻ bắt đầu từ những việc làm bình dị hàng ngày của nghề làm báo. Để từ đó, họ tìm thấy hơi ấm của tình đồng nghiệp cùng lửa nghề thôi thúc khi trở về với cơ quan, tòa soạn - “ngôi nhà chung” của mỗi nhà báo hôm nay.

**Lê Trọng Lập**

**Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/de-co-quan-bao-chi-la-ngoi-nha-chung-cua-moi-nguoi-lam-bao>